

# Không để thất thu thuế từ hộ kinh doanh

Mặc dù đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm huy động sự vào cuộc của tất cả các sở, ngành, địa phương nhưng số thuế thu được từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh vẫn thấp, chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ (gần 1%) trong tổng thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện. Nguyên nhân do đâu?



Cán bộ Chi cục Thuế thành phố kiểm tra việc sử dụng hóa đơn tại hộ kinh doanh Đào Thế Hiển (phường Kỳ Bá).

bản tính đạt hiệu quả chưa cao. Một trong những nguyên nhân chính là do công tác điều tra, rà soát hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Do quy mô kinh doanh của các hộ cá thể đa số nhỏ lẻ, chủ yếu một người kinh doanh; đối tượng kinh doanh thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, trình độ hiểu biết khác nhau nên nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của nhiều hộ kinh doanh còn chưa cao. Bên cạnh đó, số hộ kinh doanh có thể trên địa bàn tỉnh rất lớn trong khi cán bộ thuế lại ít, trung bình 1 huyện, thành phố chỉ có 6 cán bộ thuế phụ trách hộ kinh doanh nên cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả công tác quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn. Ông Đào Nghĩa Nhân, Phó Đội trưởng Đội thuế liên phường xã số 1, Chi cục Thuế thành phố cho biết: Địa bàn thành phố có số lượng hộ kinh doanh khá lớn, loại hình kinh doanh phức tạp, lại chỉ có 3 đội thuế liên phường, xã với 15 cán bộ quản lý, trong khi nhiều hộ do trình độ còn hạn chế nên kê khai chưa đúng so với quy định; một số hộ kinh doanh chưa chấp hành, không hợp tác với tổ điều tra, có tình trốn tránh, không cung cấp số chứng minh thư nhân dân để cơ quan thuế cấp mã số thuế đưa vào diện quản lý. Sự vào cuộc chưa tích cực của các sở, ngành và hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn cũng là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác điều tra, rà soát hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

## Triển khai quyết liệt các giải pháp

Là địa phương có số hộ kinh doanh khá lớn so với các huyện nên thành phố Thái Bình luôn xác định công tác thu thuế hộ kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng trong tổng thu ngân sách trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo rà soát doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, các phường, xã; đồng thời chỉ đạo Chi cục Thuế thành phố cử cán bộ chủ động phối hợp với hội đồng tư vấn thuế xã, phường và soát, thực hiện quản lý thu thuế hộ kinh doanh kịp thời theo đúng quy định. Trong tổng số 17.309 hộ kinh doanh phải điều tra, thành phố đã thực hiện điều tra 17.623 hộ, tăng 314 hộ so với số đã thống kê, trong đó 11.574 hộ nghỉ, bỏ, không kinh doanh, hộ trùng, hộ không xác định được địa chỉ và 4.081 hộ kinh doanh có doanh thu bình quân năm dưới ngưỡng 100 triệu đồng (không thuộc diện phải tính thuế), chiếm 88,83% tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn. Kết quả bước đầu rà soát cho thấy, tổng số tiền thuế tăng

thêm trên địa bàn thành phố 38,4 triệu đồng thuế môn bài và 90,308 triệu đồng thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân/quý; đồng thời lập bộ bổ sung 3.109 hộ sản xuất, kinh doanh có thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm làm cơ sở để hội đồng tư vấn thuế xã, phường theo dõi, khảo sát, điều tra doanh thu để đưa vào quản lý thu thuế trong thời gian tới. Cùng với thành phố, 7 huyện trong tỉnh cũng chủ động thành lập ban chỉ đạo rà soát các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Đối với cấp tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh ban hành Kế hoạch số 58/KH-BCĐ và Kế hoạch số 46/KH-BCĐ để tổ chức rà soát thực trạng kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, từ đó bảo đảm tính công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế giữa các hộ kinh doanh, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện rà soát 129.135 hộ kinh doanh; trong đó 68.934 hộ ngừng nghỉ, bỏ kinh doanh, trùng hộ đã quản lý, trùng các thành viên trong gia đình, hộ kinh doanh mùa vụ, hộ

bán sản phẩm nông nghiệp, hộ không rõ địa chỉ và 54.218 hộ có mức doanh thu dưới ngưỡng 100 triệu đồng/năm (không thuộc diện tính thuế), chiếm 95,37% tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Sau khi tiến hành điều tra, khảo sát, tổng số hộ kinh doanh có mức doanh thu trên ngưỡng 100 triệu đồng/năm tăng 603 hộ với số thuế tăng 311,903 triệu đồng/quý.

## Còn nhiều khó khăn

Ông Đặng Hồng Kỳ, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Mặc dù đã vào cuộc rất quyết liệt nhưng công tác thu thuế từ hộ kinh doanh trên địa

### Các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp:

- Thuế môn bài: chỉ áp dụng đối với những hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm (theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017);
  - Thuế thu nhập cá nhân;
  - Thuế giá trị gia tăng;
- Ngoài các loại thuế nêu trên, hộ kinh doanh còn có thể phải nộp thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên... nếu kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế của các luật này.

**MINH HƯƠNG**

# Hiệu quả hoạt động thông tin khuyến nông

Với vai trò là cầu nối trong quan hệ "4 nhà" (nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nông), thời gian qua, bám sát chủ trương, định hướng của ngành Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đẩy mạnh nghiên cứu, tích cực thực hiện các dự án, dự án thực hiện các giải pháp kỹ thuật, tích cực chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới đến nông dân. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua Trung tâm Khuyến nông đã tích cực phối hợp với các đơn vị, phòng ban chuyên môn tích cực trong công tác chỉ đạo sản xuất, triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông, giúp nông dân vượt qua khó khăn, khôi phục và phát triển sản xuất, góp phần vào những kết quả, thành công chung của ngành Nông nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động thông tin, tuyên truyền được Trung tâm xem là một trong những "chìa khóa" tạo thành công của công tác khuyến nông.

Mỗi năm, Trung tâm Khuyến nông xuất bản 4 số bản tin khuyến nông với số lượng 600 cuốn/số, nội dung phong phú, đầy đủ các kiến thức tuyên truyền về kỹ thuật trên tất cả các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; các tin, bài phản ánh hoạt động khuyến nông, gương sản xuất giỏi, các mô hình điển hình phục vụ chuyển đổi cơ cấu ngành... với các giải pháp kỹ thuật kịp thời theo tình hình mùa vụ, thiết thực cho các địa phương sản xuất nông nghiệp. Hình thức bản tin ngày càng phong phú, được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, các khuyến nông viên, các HTX đánh giá cao.

Trung tâm đã phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh, thực hiện các chương trình khoa giáo, thời sự, phát thanh hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc lúa, cây màu, công tác tái đàn vật nuôi, phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, các giải pháp ứng phó với điều kiện thời tiết bất thuận..., đặc biệt là hướng dẫn khắc phục cho lúa sau ngập úng, phòng bệnh lùn sọc đen... Phòng Thông tin khoa học đã thường xuyên cập nhật các thông tin thời sự, hướng dẫn kỹ thuật kịp thời, các tin tức hoạt động của ngành lên trang web của đơn vị; viết tin, bài gửi các báo. Để giới thiệu các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới như: giống cây, con, phân bón, phương thức canh tác... Trung tâm đã cụ thể hóa các hoạt động khuyến nông bằng những hình ảnh, clip sinh động. Nhiều đơn vị, đối tác như Trung tâm Nghiên cứu vật Đại Xuyên, Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng đã liên hệ để xây dựng đĩa theo yêu cầu...

Kỹ sư Phạm Thị Hiền, Trưởng phòng Thông tin khoa học cho biết: Từ năm 2018, Phòng Thông tin khoa học được giao nhiệm vụ phối hợp với Đài PTTH tỉnh, các phòng, trạm xây dựng chương trình "Bản tin thời tiết nông vụ". Đây là nhiệm vụ hoàn toàn mới đối với đơn vị, trên cơ sở dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng thủy văn Thái Bình, dựa vào đặc điểm của từng đối tượng vật nuôi, cây trồng theo từng giai đoạn, chúng tôi đã viết bài để hướng dẫn kỹ thuật phòng tránh, xử lý khi gặp điều kiện bất thuận xảy ra. Do gắn liền với thời tiết nên thông

tin được cập nhật thường xuyên, liên tục, kịp thời. Phòng cũng đã phối hợp với Báo Thái Bình thực hiện chương trình khoa giáo trên Báo Thái Bình điện tử. Nhiều chương trình khoa giáo, thời sự hướng dẫn kỹ thuật, xử lý sự cố cho tất cả các đối tượng cây trồng, vật nuôi, thủy sản được phối hợp với các đơn vị thực hiện, kịp thời chuyển tải tới nông dân.

Ông Nguyễn Duy Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX DVNN xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) cho biết: Các bản tin của Trung tâm Khuyến nông luôn bám sát mùa vụ cũng như định hướng phát triển ngành. Theo đó các ấn phẩm, những người làm nông nghiệp như chúng tôi được trang bị nhiều kiến thức cũng như tiến bộ khoa học mới để áp dụng chỉ đạo tại địa phương. Các mô hình mới, có hiệu quả cũng được hệ thống khuyến nông cơ sở cầm tay chỉ việc, hướng dẫn rất kịp thời. Cũng nhờ những mô hình của khuyến nông, xã Đông Hải mở rộng được diện tích xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học ở vụ mùa, giúp giảm sâu bệnh hại cho lúa, tăng năng suất.

Trong điều kiện thông tin ngày càng hiện đại, tốc độ lan truyền nhanh và đa dạng các hình thức tiếp cận trong khi khả năng tiếp nhận các tiến bộ kỹ thuật mới của nông dân được nâng cao, để có thể bắt kịp thời xu thế hiện đại, thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình không ngừng đổi mới cách tuyên truyền để việc tiếp cận của bà con được kịp thời, chính xác và tăng hiệu quả.

**LUU NGÂN**



Cán bộ Trung tâm Khuyến nông Thái Bình hướng dẫn nông dân biện pháp vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo cấy.

# Quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác quản lý thị trường và thực hiện đồng bộ các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tuy nhiên, hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi và diễn biến phức tạp đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cấp, các ngành từ tỉnh tới cơ sở trong công tác này.

Ông Đặng Túc Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường cho biết: Hoạt động buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại thường diễn biến phức tạp trên các tuyến giao thông đường bộ từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn vào địa bàn tỉnh. Mặt hàng vi phạm chủ yếu: quần áo may sẵn, hàng điện tử, điện dân dụng, thực phẩm, mỹ phẩm, đồ chơi kích động bạo lực, thuốc lá ngoại, pháo nổ... Tình trạng vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, buôn bán, vận chuyển các sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ vẫn còn xảy ra. Đáng nói là các đối tượng

sử dụng phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và có nhiều thay đổi: sử dụng hóa đơn quay vòng, giá trị ghi trên hóa đơn rất thấp so với thực tế giá trên thị trường, hàng hóa được xé nhỏ vận chuyển trên các phương tiện xe khách và lên lút bán trả trộn với những hàng hóa khác... Đã gây rất nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng trong công tác phát hiện, kiểm tra, kiểm soát và xử lý.

Với quyết tâm tạo ra môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chống thất thu thuế, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389/ĐP) đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ngành thành viên, lực lượng chức năng thực hiện tốt việc tuyên truyền kết hợp công tác điều tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Là một trong những đơn vị nòng cốt trên mặt trận đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, lực lượng công an tập trung nắm tình hình, triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát hiện, xử lý các vụ vi phạm và chủ trọng kiểm tra, ngăn chặn hành vi lợi dụng chủ trương, chính sách của Nhà

nước để kinh doanh, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng mạt an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua công tác đấu tranh, toàn lực lượng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 101 vụ với 110 đối tượng tội phạm về kinh tế, môi trường; 287 vụ với 362 đối tượng về ma túy; vận động thu hồi 93,09kg pháo và thuốc pháo, 52 khẩu súng các loại, 21 quả lựu đạn, min, 3 đầu đạn pháo, 997 viên đạn các loại, 212 kẹp nổ, 316 vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ, 557 đồ chơi nguy hiểm góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Không riêng lực lượng công an, các ngành thành viên của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh như: Chi cục Quản lý thị trường, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan... cũng vào cuộc tích cực. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 2.414 lượt (tăng 19% số lượt so với cùng kỳ năm 2017), đã phát hiện, xử lý 988 vụ vi phạm, xử lý, thu nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Qua phân tích các vụ vi phạm đã được phát hiện, bắt giữ, xử lý thời gian qua và dự báo trong thời gian tới, vấn đề buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh nổi lên tập trung vào các mặt hàng:

vật tư nông nghiệp, xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thuốc lá, mỹ phẩm, thực phẩm... Đây là những mặt hàng có giá trị kinh tế và lợi nhuận cao. Ngoài các thủ đoạn truyền thống, nhiều đối tượng còn sử dụng công nghệ cao để phạm tội. Nhằm chủ động giải quyết tình hình này, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND

tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh yêu cầu: Các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, tập trung kiểm tra, điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Bố trí nhân lực và trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác điều tra,

triệt phá đối tượng tội phạm công nghệ cao. Song song với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các ngành cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh và người dân để phòng ngừa vi phạm pháp luật.

**KHẮC DUÂN**



Đội Quản lý thị trường số 6, huyện Kiến Xương kiểm tra chuyên đề các mặt hàng thực phẩm.